
รายงานการประชุม คณะกรรมการสภาวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
 ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ 

วันพฤหสับดีที ่๖ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐  น. 
ณ  ห้องประชมุ ๑ สํานักงานอธิการบดี (วังหน้า) 

………………………………………………… 
ผู้มาประชุม 

๑. นางนิภา    โสภาสัมฤทธ์ิ  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประวีนา เอ่ียมย่ีสุ่น  รองประธานกรรมการ 
๓. รองศาสตราจารย์จินตนา  สายทองคํา  กรรมการ 
๔. นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม  กรรมการ 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชยากร  เรืองจํารูญ  กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์สมภพ  เขียวมณี   กรรมการ 
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ขวัญใจ คงถาวร   กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย พงศ์ประสิทธ์ิ  เลขานุการ 
๙. นางสาวศุทธิมาส   คําดี   ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางฐาปนีย์   แทนวันดี  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ผู้ประชุมผา่นระบบ video conference 
๑. ศาสตราจารย์ชาติชาย  ณ เชียงใหม ่  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๒. ศาสตราจารย์ชมนาด  กิจขันธ์   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๓. ศาสตราจารย์คณพล    จันทน์หอม  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๔. ศาสตราจารย์ญาณวิทย์  กุญแจทอง  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๕. รองศาสตราจารย์มานพ  วิสุทธิแพทย์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๖. ศาสตราจารย์ขําคม   พรประสิทธ์ิ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๗. รองศาสตราจารย์ยุทธนา  ฉัพพรรณรัตน์  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนีนาฏ  ณ สุนทร  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
๙. นายพงศกร   ทิพยะสุขศร ี  กรรมการ 
๑๐. นายศิวพงศ์   ก้ังสกุล   กรรมการ 
๑๑. นายลิขิต   สุนทรสุข  กรรมการ 
๑๒. นายจรัญ   หนองบัว  กรรมการ 
๑๓. นางศุภรัตน์   ทองพานิชย์  กรรมการ 
๑๔. นางสาวคองศิลป์   อุ่นน้อย   กรรมการ 
๑๕. นายปรเมศวร์   โพธ์ิคล้าย  กรรมการ 
๑๖. ว่าที่ร้อยตรีบุญเลิศ  กร่างสะอาด  กรรมการ 

…../ผู้ไม่เข้าประชุม 



ผู้ไม่เข้าประชมุ เน่ืองจากติดภารกิจ 
๑.  รองศาสตราจารย์อมรา  กล่ําเจริญ  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
๑. นางสาวสาริศา   ประทีปช่วง  ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพคุณ สุดประเสริฐ  รองคณบดีคณะศิลปนาฏดุริยางค์ 
๓. นายบํารุง   พาทยกุล  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ 

๔. รองศาสตราจารย์สุพรรณี  เหลือบุญชู  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ 

๕. นายชนัย   วรรณะลี  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านดุริยางคศิลป์ 

๖. ว่าที่ร้อยตรีประติรพ  พรหมบุตร  นักวิชาการศึกษา 

ผู้เขา้ร่วมประชุมผ่านระบบ video conference 
๑. รองศาสตราจารย์ศุภชัย  จันทร์สุวรรณ์  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป์ 
๒. รองศาสตราจารย์ศุภชัย  สุกขีโชติ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์ 
๓. รองศาสตราจารย์สรรณรงค ์ สิงหเสนี   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านทัศนศิลป์ 

 

เริ่มประชุม  เวลา ๐๙.๔๐ น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
   ๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
    - ไม่มี - 
     

๑.๒ เรื่องที่เลขานุการแจ้งทีป่ระชุมทราบ  
    ๑.๒.๑ ขออนญุาตผูท้ี่ไม่ได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม 
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธิ์ เลขานุการ ขออนุญาตให้ผู้ที่
ไม่ได้เป็นกรรมการเข้าร่วมประชุม จํานวน ๒ ราย ดังน้ี  

๑. นางสาวสาริศา  ประทีปช่วง ผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
๒. ประธานหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรบัณฑิตศึกษา 
๓. ผู้ทรงคุณวุฒิด้านนาฏศิลป ดุริยางคศิลป์ และทศันศิลป์ 

   มติสภาวิชาการ อนุญาต  
  
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ 
   ๒.๑ รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ 
   ๑. ข้อเท็จจริง 
   การประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม 
๒๕๖๔ เป็นการประชุมตามพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ เพ่ือปฏิบัติตามข้อบังคับสถาบัน 

...../บัณฑิตพัฒนศิลป์ 



บัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๑๕ การประชุมสภาวิชาการ ให้นําข้อบังคับสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ ว่าด้วยสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ว่าด้วยการประชุมสภาสถาบัน มาใช้บังคับใช้โดย
อนุโลม ข้อ ๖ (๒) “เลขานุการมีหน้าที่จัดทํารายงานการประชุม” และข้อ ๑๙ “กรรมการมีสิทธิแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมให้ตรงตามที่กล่าวไว้ในการประชุมได้ การจะให้แก้ไขหรือไม่น้ัน สุดแล้วแต่มติของที่ประชุม   
จะพิจารณาหรือวินิจฉัยช้ีขาด” 

ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
มติสภาวิชาการ รับรองรายงานการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ 

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔  
 

ระเบียบวาระที่  ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานผลการสอบทานผลการเรียน ผู้สาํเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตร

บัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีผลการเรียนต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่ไม่ได้เกียรตินิยม 

ข้อเท็จจริง 
   สืบเน่ืองจากการประชุมสภาวิชาการ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ เมื่อวันพุธที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔          
วาระที่ ๓.๒ เรื่องการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษา            
ที่ ๒ ในปีการศึกษา 2563  มีผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต จํานวน ๔๖๘ ราย คณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิได้ต้ังข้อสังเกตเร่ืองผลคะแนนของผู้สําเร็จการศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่ไม่ได้
รับเกียรตินิยม เน่ืองจากเคยสอบตก (F) หรือได้รับผลคะแนน D หรือ D+ โดยผู้สําเร็จการศึกษาหลักสูตรศึกษา
ศาสตรบัณฑิต จากคณะศิลปศึกษาและวิทยาลัยนาฏศิลป ๑๒ แห่ง มีจํานวน 4๕8 ราย เป็นผู้สําเร็จการศึกษาที่
ได้รับคะแนนเฉล่ียต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่ไม่ได้รับเกียรตินิยมจํานวน ๑๕๓ ราย ประกอบด้วยผู้สําเร็จการศึกษาที่
ใช้ระยะเวลาเกินระยะเวลา ๑๐ ภาคการศึกษา จํานวน ๗ ราย และผู้สําเร็จการศึกษาที่ใช้ระยะเวลาตามรอบ
หลักสูตรแต่ได้รับผลคะแนน F , D หรือ D+ จํานวน ๑๔๖ ราย  

ในการน้ี สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ จึงได้แต่งต้ังคณะทํางานเพื่อสอบทานความถูกต้อง
ของการประเมินผลคะแนนของนักศึกษาที่สําเร็จการศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่ไม่ได้รับ
เกียรตินิยม กรณีที่ผลการเรียนเป็น F , D และ D+ ซึ่งคณะทํางานฯ ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นแล้วและจัดทํารายงาน
สรุปข้อมูลประกอบการประชุมเป็นรูปเล่ม จึงขอรายงานผลการดําเนินงานต่อสภาวิชาการสถาบันบัณฑิต      
พัฒนศิลป์  

กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง  

    - ข้อบังคับว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.๒๕๖๓ 
    ประเดน็ทีเ่สนอทีป่ระชุม  
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบรายงานผลการสอบทานผลการเรียน ผู้สําเร็จการศึกษา
หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ที่มีผลการเรียนต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่ไม่ได้เกียรตินิยม 
 
 

...../นางสาวศิริลักษณ ์



     นางสาวศิริลักษณ์  ฉลองธรรม  คณบดีคณะศิลปศึกษา รายงานผลการสอบทานการ
จัดการเรียนการสอนของนักศึกษาที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยต้ังแต่ ๓.๒๕ ขึ้นไป แต่ไม่ได้รับเกียรตินิยม เน่ืองจากมีผล
การเรียนเป็น F , D และ D+ สามารถแบ่งออกได้เป็น ๕ ประเด็น ดังน้ี 
     ๑. วิธีการสอน วิธีการวัดและประเมินผลที่หลากหลายเหมาะสมกับสภาพรายวิชา และ
กระจายข้อมูลของระดับคะแนนปกติ 
     ๒. รายวิชาในกลุ่มคณิตศาสตร์ การวัดประเมินผล จิตวิทยาและภาษาอังกฤษ มีผลการ
เรียนเป็น D , D+ , F เน่ืองจากไม่มีความถนัดจึงทําคะแนนได้น้อย 
     ๓. รายวิชาที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอนมีจํานวน ๒ รายวิชา คือ รายวิชาทักษะ
ศิลปะการแสดง และการวิจัยนาฏศิลป์ด้านการศึกษา มีการประเมินผลจากการสร้างสรรค์ชุดการแสดงด้วย
กระบวนการวิจัย เมื่อนักศึกษาทําไม่ได้ตามเกณฑ์ที่กําหนดไว้ ทําให้นักศึกษาร้อยละ ๗๖ มีผลการเรียนเป็น F    
ทั้ง ๒ รายวิชา  
     ๔. รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกท่ีต้องใช้ความจําเน้ือหาเป็นหลัก และเมื่อออกข้อสอบอัตนัย 
นักศึกษาเตรียมตัวไม่พร้อมจึงทําให้ได้คะแนนสอบน้อย 
     ๕. รายวิชาในกลุ่มวิชาเอกท่ีเป็นรายวิชาปฏิบัติ นักศึกษาไม่สอบตามระยะเวลาที่กําหนด 
หรือนักศึกษาไม่ได้แก้ I ตามระยะเวลา ทําให้ได้ผลคะแนนเป็น D ,D+ หรือ F ซึ่งมีสาเหตุมาจากเน้ือหาที่สอนยาก
เกินไป เกณฑ์การวัดการประเมินผลสูงเกินไป การเจ็บป่วยของนักศึกษา และความไม่รับผิดชอบของนักศึกษา 
     คณะทํางานตรวจสอบผลการเรียนรู้ผู้สําเร็จการศึกษา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาแสดง
ความคิดเห็นเพ่ือการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน นักศึกษาส่วนมากมีความคิดเห็นตรงกันคือ การกําหนด
เน้ือหาในรายวิชาบางรายวิชาไม่เหมาะสมกับผู้เรียน ปริมาณเน้ือหาไม่เหมาะสมกับระยะเวลาการจัดการเรียน  
การสอน รวมถึงการไปปฏิบัติราชการเพ่ือแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา รายที่ไปปฏิบัติราชการมากเกินไปจะ
เรียนไม่ทันเพ่ือนส่งผลให้นักศึกษาทําข้อสอบไม่ได้ รวมทั้งการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ อาจารย์
ควรสอบถามความพร้อมด้านเทคโนโลยีของนักศึกษาก่อน จากน้ันจึงนําข้อมูลมาออกแบบการเรียนการสอนให้ตรง
กับความพร้อมของนักศึกษา 
     นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แจ้งต่อที่ประชุมว่าจะ
นําเข้าที่ประชุมผู้บริหารในวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แจ้งให้ผู้บริหารทุกแห่งทราบและหารือถึงแนวทาง     การ
แก้ปัญหาร่วมกัน เพ่ือประโยชน์แก่นักศึกษา 
     ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
     ๑. ขอความร่วมมืออาจารย์ที่สอนแต่ละรายวิชา ช่วยกันแก้ไขในขั้นน้ีก่อน เน่ืองจากการ
แก้ไขที่นักศึกษาอาจจะทําได้ยาก จึงต้องขอความกรุณาอาจารย์ช่วยแก้ไขโดยช้ีแจงข้อตกลงการเรียนการสอนที่
ชัดเจนกับนักศึกษาและโปร่งใส เปิดเผยคะแนนให้นักศึกษาได้ทราบผลการเรียนของตนโดยตลอด 
     ๒. วิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ หากอาจารย์ประจําวิชาจะจัดสอบเก็บคะแนน 
ขอให้แจ้งนักศึกษาทราบล่วงหน้า เพ่ือให้นักศึกษาเตรียมความพร้อมก่อนการสอบ อาจจะทําให้นักศึกษาได้
คะแนนมากขึ้น 
     ๓. ควรปรับรายวิชาให้เหมาะสมกับช้ันปี เรียงลําดับความยากง่ายของรายวิชา 
     ๔. มีความเป็นไปได้หรือไม่ หากจะพิจารณาปรับเกณฑ์การได้รับเกียรตินิยมของสถาบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยในรายวิชาพ้ืนฐานอาจเปิดโอกาสให้นักศึกษาสามารถแก้ไขผลการเรียนที่เป็น F , D หรือ D+ 
ได้หน่ึงครั้ง และยังมีโอกาสได้รับเกียรตินิยมได้ 
   มติสภาวิชาการ  รับทราบ 
 

…../ระเบียบวาระที่ ๔ 



ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
๔.๑ การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สาํเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา       

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖) จํานวน ๔ ราย  
ข้อเท็จจรงิ 

     ฝ่ายทะเบียนและประมวลผลโครงการบัณฑิตศึกษาและคณะกรรมการตรวจสอบ
ผู้สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ได้ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาปลาย 
(ครั้งที่ ๖) ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๔ ราย ได้แก่ หลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ไทย จํานวน ๒ 
คน และหลักสูตรศิลปมหาบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศิลป์ไทย จํานวน ๒ คน โดยมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ของผู้สําเร็จ
การศึกษาตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๑๐ 
    ประเด็นที่เสนอที่ประชุม  
     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบและตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖) จํานวน ๔ คน 
     ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
     ๑. เอกสารประกอบวาระการประชุมควร ขอให้ฝ่ายเลขานุการแนบเฉพาะจําเป็นที่ต้อง
ให้คณะกรรมการฯพิจารณาเท่าน้ัน โดยรายละเอียดต้นฉบับทั้งหมดควรเก็บไว้ที่ฝ่ายเลขาฯ หากทําเป็น google 
docs หรือ google drive ส่งทาง E-mail ให้คณะกรรมการแทนการจัดทําเป็นรูปเล่ม จะสามารถประหยัด
งบประมาณได้ สําหรับคณะกรรมการบางท่านที่ไม่สะดวกในการรับเอกสารผ่านระบบดิจิตอล ให้ฝ่ายเลขาจัดทํา
เป็นรูปเล่มจัดส่งตามเดิม 
     ๒. เอกสารประกอบวาระการประชุมที่มีรายละเอียดจํานวนมาก ขอให้จัดทําในรูปแบบ
ดิจิทัล ส่งให้คณะกรรมการแทน เพ่ือประหยัดทรัพยากรและงบประมาณ สําหรับเอกสารท่ีเป็นรูปเล่มการประชุม 
ให้แนบเฉพาะเอกสารท่ีจําเป็นต้องให้คณะกรรมการประกอบการพิจารณาเท่าน้ัน เอกสารรายละเอียดอ่ืนๆ ให้
นําเสนอขึ้นจอฉายโปรเจคเตอร์ แต่หากท่านใดไม่สะดวกในการรับเอกสารผ่านระบบดิจิทัล ให้ฝ่ายเลขาจัดทําเป็น
รูปเล่มจัดส่งตามเดิม 
     มติสภาวิชาการ  เห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย     
ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๖) จํานวน ๔ คน 

๔.๒  การพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี           
ภาคการศึกษาท่ี ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๒๗ ราย 
     ข้อเท็จจริง 

ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล และคณะกรรมการตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษา         ตาม
หลักสูตรได้ดําเนินการพิจารณาตรวจสอบนักศึกษาผู้ที่สําเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 
(ครั้งที่ ๑) จํานวน ๒๗ ราย ได้แก่ คณะศิลปวิจิตร จํานวน ๗ ราย คณะศิลปนาฏดุริยางค์ จํานวน ๑๘ ราย และ
คณะศิลปศึกษา จํานวน ๒ ราย ตามหลักสูตรที่สถาบันฯ กําหนดไว้ซึ่งเป็นไปตามคุณสมบัติของผู้สําเร็จการศึกษา
ตามข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. ๒๕๖๓ หมวด ๙ การสําเร็จ
การศึกษา ซึ่งได้รับอนุมัติจบหลักสูตรในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้วน้ัน 

…../กฎหมาย 



กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  
- อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๓) แห่งพระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิต        

พัฒนศิลป์ พ.ศ. ๒๕๕๐ สภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
- ข้อบังคับสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี  พ.ศ.  ๒๕๖๓   
ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาเห็นชอบและตรวจสอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี           

ภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๒๗ ราย 
มติสภาวิชาการ  เห็นชอบผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคการศึกษาที่ ๒             

ปีการศึกษา ๒๕๖๓ จํานวน ๒๗ ราย 

๔.๓ การพิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจํา
หลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ วิทยาลัย
นาฏศิลปะนครราชสีมา 

ข้อเท็จจริง 
ด้วยวิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ

อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 
๒๕๖๒ เน่ืองจากอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตรเดิมเสียชีวิต หลักสูตรจึงได้รับอาจารย์
ที่มีคุณสมบัติและคุณวุฒิตรงตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๘ และเกณฑ์มาตรฐานท่ี
เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว จึงขอเปลี่ยนอาจารย์ประจําหลักสูตร จากนายยงยุทธ ไปรสุข เป็น ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา   พงษ์
เกิดลาภ ดังน้ันเพ่ือให้การบริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีคุณภาพ สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร จึงเห็นสมควรให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจําหลักสูตร 

กฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับที่เก่ียวข้อง  
- พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๐ 
ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 

     จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและ
อาจารย์ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา 
     มติสภาวิชาการ  เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์
ประจําหลักสูตร หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา (๔ ปี) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๒ 
วิทยาลัยนาฏศิลปะนครราชสีมา จากนายยงยุทธ ไปรสุข เป็น ว่าที่ร้อยตรีสุวิชา   พงษ์เกิดลาภ 
 
 
 
 

...../ระเบียบวาระที่ ๕ 



ระเบยีบวาระที่  ๕ เรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
   ๕.๑ การพิจารณา ร่าง ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ....) พ.ศ. .....  
   นางนิภา  โสภาสัมฤทธ์ิ  อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เน่ืองด้วยในการประชุมสภาสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 
โครงการบัณฑิตศึกษาได้นําเสนอ ร่าง ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนการจัด
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่.....) พ.ศ.... ต่อที่ประชุมสภาสถาบัน ซึ่งสภาสถาบันมีมติเห็นชอบในหลักการ 
ร่าง ระเบียบดังกล่าว โดยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิได้มีข้อสังเกตเก่ียวกับบัญชีที่ ๒ ของ ร่า งระเบียบ   
ว่าด้วยอัตราค่าตอบแทนในการสอบวิทยานิพนธ์ และค่าวิทยากร เรื่องการเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์      
ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กําหนดให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๒ – ๓ คน            
ต่อวิทยานิพนธ์ ๑ เรื่อง ขณะที่ตามระเบียบของกระทรวงการอุดมศีกษา กําหนดให้มีที่ปรึกษาหลัก ๑ คน และ       
ที่ปรึกษาร่วมจะมีหรือไม่ก็ได้น้ัน จึงได้นําเสนอร่างระเบียบดังกล่าวต่อที่ประชุมสภาวิชาการ เพ่ือร่วมกันพิจารณา
สรุปข้อคิดเห็นนําเข้าที่ประชุมสภาสถาบันในโอกาสต่อไป โดยได้เรียนเชิญประธานหลักสูตรและผู้ทรงคุณวุฒิด้าน
นาฏศิลป ดุริยางคศิลป์ และทัศนศิลป์ เข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อมูลดังกล่าวให้สภาวิชาการทราบ 
   ประเด็นที่เสนอต่อสภาวิชาการ 
   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาร่าง ระเบียบสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ว่าด้วยการเบิกจ่าย
ค่าตอบแทนการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา (ฉบับที่ ....) พ.ศ. ..... 

ข้อคิดเห็นของอาจารย์ประจําหลักสูตร 
   อาจารย์ประจําหลักสูตรด้านนาฏศิลป์ ให้ความเห็นว่าควรมีอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์มากกว่า ๑ คน โดยในศาสตร์ของศิลปะจะแตกต่างจากศาสตร์ทางสังคมศาสตร์ เน่ืองจากองค์ความรู้
ของศิลปะไม่ได้มีข้อมูลหรือสถิติที่ชัดเจนจับต้องได้ การมีที่ปรึกษา ๒ คน จะช่วยดูแลข้อค้นพบของนักศึกษา ให้มี
ความชัดเจนและเป็นไปในทิศทางที่ควรจะเป็นมากย่ิงขึ้น ทําให้งานเป็นองค์ความรู้ที่มีความชัดเจนสมบูรณ์
มากกว่าที่ที่ปรึกษาท่านเดียวจะดูและช้ีชัดคนเดียว อีกประเด็นคือ เน่ืองจากที่ปรึกษาหลักอาจจะมีความเช่ียวชาญ
เฉพาะด้าน หากมีที่ปรึกษาร่วมมาช่วยในเร่ืองของระเบียบวิธีวิจัยก็จะทําให้วิทยานิพนธ์สมบูรณ์และมีคุณภาพมากข้ึน  
   อาจารย์ประจําหลักสตูรด้านดุริยางคศลิป ์ช้ีแจงว่า ในเรื่องของการควบคุมวิทยานิพนธ์ 
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา การทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาต้องมีการบูรณาการทางด้านดนตรี    ด้านความรู้
ต่างๆ ที่เฉพาะทางมากขึ้น ฉะน้ันการมีที่ปรึกษาร่วมจึงเป็นประโยชน์ต่อตัวนักศึกษา เพ่ือช่วยให้ผลงานของ
นักศึกษามีคุณภาพที่สมบูรณ์ ซึ่งเคยมีเหตุการณ์อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมลาไปศึกษาต่อ เหลืออาจารย์ที่ปรึกษาท่าน
เดียว ส่งผลให้นักศึกษาไม่สามารถดําเนินการทําวิทยานิพนธ์ต่อไปได้ การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป   ตาม
ระเบียบเดิมกําหนดให้มีที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วมได้ แต่เน่ืองจากประสบปัญหาอาจารย์ไม่เพียงพอในการ
ควบคุมวิทยานิพนธ์ จึงกําหนดให้มีที่ปรึกษาหลักเพียงท่านเดียว และที่ปรึกษาร่วมอาจมีหรือไม่  ก็ได้        จาก
การศึกษาข้อมูลของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ที่จัดการเรียนการสอนด้านศิลปะในขณะน้ีส่วนมากจะมีที่ปรึกษาร่วม
ทั้งสิ้น โดยเฉพาะศาสตร์ทางด้านนาฏศิลป ดนตรี ทัศนศิลป์ เป็นศาสตรเฉพาะด้านและมีการบูรณาการความรู้
หลายด้าน ดังน้ันเพ่ือที่จะให้มีมุมมองหลากหลายและเกิดคุณภาพแท้จริงต่อนักศึกษาเองและวิทยานิพนธ์ จึงควรมี



ทั้งที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม เพ่ือช่วยกับกําดูแล สําหรับในเรื่องของงบประมาณค่าตอบแทนน้ันได้ผ่านการ
วิเคราะห์ให้อยู่ในงบประมาณที่เหมาะสม  
 

…../อาจารย์ 
   อาจารย์ประจําหลักสูตรด้านทัศนศิลป์ สนับสนุนให้มีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์    
๒ ท่าน โดยให้เหตุผลว่า มุมมองของอาจารย์ที่หลากหลายจะช่วยให้นักศึกษาสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้ดีขึ้น 
โดยเฉพาะสาขาทัศนศิลป์ อาจารย์จะมีความชํานาญในด้านของเทคนิคที่แตกต่างกัน เพราะฉะน้ันในความต่างจะ
ช่วยให้นักศึกษาไปสู่เป้าหมายได้ดีกว่า ในเรื่องของการเงินก็อยู่ในงบประมาณที่จัดสรรของบัณฑิตศึกษา 
   ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภาวิชาการ 
   ๑ . จากการประชุมสภาสถาบัน นายกสภาได้ให้ข้อสังเกตว่า อาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของบัณฑิตศึกษา เหตุใดจึงกําหนดให้มี ๒ คน ซึ่งมหาลัยโดยทั่วไปจะมีที่ปรึกษาหลักเพียง ๑ คน ตาม
ข้อกําหนด เฉพาะบางแห่งและบางเรื่องเท่าน้ันที่จําเป็นเท่าน้ันจึงจะมี ๒ คน ควรช้ีแจงชัดเจนถึงสาเหตุ         
ความจําเป็นของการมีที่ปรึกษาร่วม และที่ปรึกษาทั้ง ๒ คน และหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน 
   ๒. ควรกําหนดเกณฑ์และต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ หรือบัณฑิตวิทยาลัย
หรือคณะกรรมการหลักสูตรในช้ันต้นก่อน ว่างานวิทยานิพนธ์ใดควรมีอาจารย์ที่ปรึกษาร่วม ๒ ราย หากเป็นงาน
วิทยานิพนธ์ที่เฉพาะด้านและอาจารย์ที่ปรึกษาหลักมีความเช่ียวชาญเพียงพอแล้วไม่จําเป็นต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา
ร่วม แต่หากงานวิทยานิพนธ์ใดเกี่ยวข้องกับศาสตร์อ่ืน ต้องการมุมมองหลากหลาย เช่ือมโยงหลายสาขาวิชาก็ควรมี
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมที่มีความรู้ความสามารถ มาให้คําแนะนําเพ่ือให้งานวิทยานิพนธ์มีคุณภาพและมีความ
สมบูรณ์ 
   ๓. ควรกําหนดแบ่งแยกบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม     
ให้ชัดเจน เพ่ือไม่ให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการทําวิทยานิพนธ์ อันจะส่งผลเสียต่อนักศึกษาได้ ตัวอย่างเช่น       
ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะกําหนดให้อาจารย์ที่ปรึกษาหลักควบคุมดูแลกระบวนการวิจัยของวิทยานิพนธ์
ทั้งหมด อาจารย์ที่ปรึกษาร่วมจะดูแลเฉพาะเน้ือหาวิชาการเท่าน้ัน ทั้งน้ีข้อเสนอเพ่ิมเติมว่าอาจารย์ที่ปรึกษาหลัก
ควรเป็นอาจารย์ประจําหลักสูตรเท่าน้ัน และควรพิจารณาด้วยว่า ในการเป็นที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ทําให้ภาระงาน
ของอาจารย์ประจําหนักขึ้นหรือไม่อย่างไรด้วย  
   ๔. ในส่วนของงบประมาณขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการของสถาบัน โดยต้องแบ่งสัดส่วน
งบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสม 
   ๕. คุณสมบัติของอาจารย์ที่ปรึกษาหลักและที่ปรึกษาร่วม รวมถึงกรรมการสอบหรือ
ประธานสอบวิทยานิพนธ์ ต้องเป็นไปตามเกณฑ์ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพ.ศ. ๒๕๕๘ ทุกประการ หากคุณสมบัติ 
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ต้องนําเรื่องเสนอต่อสภาสถาบัน เพ่ือให้สภาสถาบันรับรองถึงความ
จําเป็นในการแต่งต้ัง จากน้ันส่งเอกสารหลักฐานไปที่สํานักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม (สปอว.) เพ่ือพิจารณาอนุมัติ การจะอนุมัติหรือไม่น้ันขึ้นอยู่กับดุลพินิจของ สปอว.  
   มติสภาวิชาการ  พิจารณาเพ่ิมเติมตามข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของกรรมการสภา
วิชาการ ในกรณีที่วิทยานิพนธ์เป็นสหศาสตร์ เห็นควรให้มีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ๒ ท่านได้ มอบโครงการ



บัณฑิตศึกษาจัดทําข้อคิดเห็นของกรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิแต่ละท่านโดยละเอียด เพ่ือนําเสนอสภา
สถาบันต่อไป โดยให้ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุมช้ีแจงเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องมีที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ 
๒ ท่าน 
 
 
 
 

…../๕.๒ การประชุม 
   ๕.๒ การประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป   

นางนิภา  โสภาสัมฤทธิ์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ
กําหนดการประชุมสภาวิชาการครั้งต่อไป ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ ห้องประชุม 
๑ ช้ัน ๒ ตึกสํานักงานอธิการบดี (วังหน้า)  

มติสภาวิชาการ  ทราบ 
 

เลิกประชุม เวลา ๑๑.๔๐ น. 
 

นางฐาปนีย์  แทนวันดี   ผู้บันทึก 
นางสาวศุทธิมาส คําดี   ผู้บันทึก 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงหทัย  พงศ์ประสิทธ์ิ ผู้ตรวจ 

 


